

B Quốc phòng Mỹ ra thông cáo chỉ trích Trung Quốc can thiệp hoạt động du lịch cá voi Nam Trung Bộ.



"Trung Quốc gần đây liên tục can thiệp công khai vào hoạt động du lịch cá voi Nam Trung Bộ. Hành động của Bắc Kinh là một sự vi phạm nghiêm trọng các cam kết của Trung Quốc phòng Trung Quốc Ngày Phong Hòa trong bài phát biểu tại thời Shangri-La Singapore tuần này rằng Trung Quốc gần đây liên tục vi phạm phát triển hòa bình", thông cáo ngày 26/8 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ trong bài phát biểu tại thời Shangri-La Singapore tuần này rằng Trung Quốc gần đây liên tục vi phạm phát triển hòa bình", thông cáo ngày 26/8 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ trong bài phát biểu tại thời Shangri-La Singapore tuần này rằng Trung Quốc gần đây liên tục vi phạm phát triển hòa bình", thông cáo ngày 26/8 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Ngài phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng cho biết Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với Trung Quốc, yêu cầu rút tàu và không có hành vi đe dọa an ninh, hòa bình khu vực. Theo bà Hằng, các lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hành động của Trung Quốc trái ngược tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Đông - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, niết các quốc gia liên hay nhu cầu bảo vệ chủ quyền, không bị ép buộc và có thể theo đuổi lợi ích kinh tế phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực quốc tế công nhận.

"Trung Quốc sẽ không giành được lòng tin của các nước láng giềng và sẽ tổn hại các công nghệ quốc tế bằng việc duy trì các chính sách bất ổn. Các hành động của Trung Quốc nhằm ép buộc các nước ASEAN, xây dựng hệ thống quân sự tiên công và thực thi yêu sách hàng hải bất hợp pháp làm tăng nghi ngờ nghiêm trọng về uy tín của Trung Quốc", thông cáo nêu thêm.

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia minh và các tác nhân mở rộng do hàng hải và các lợi ích kinh tế trên toàn Đông - Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22/8 cũng ra thông cáo bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động du lịch cá voi Nam Trung Bộ trong Vùng kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hành động của Trung Quốc làm suy yếu hòa bình, an ninh khu vực và chứng minh sự coi thường của Trung Quốc vào quyền của các quốc gia thực hiện hoạt động kinh tế trong vùng kinh tế của họ.

Trước đó, nhiều quan chức, nghị sĩ Mỹ cũng đã bày tỏ quan ngại về hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam của tàu Trung Quốc. Cựu An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton hôm 20/8 khẳng định Washington sẽ sát cánh vì các nước chung lý tưởng hành vi công khai và chính sách bất ổn, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực".

Theo vnexpress.net